



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหาร  
เป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารเป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และดำเนินการสอบ ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารเป็นสาย งานผู้บริหารต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๖- ๑๐๑ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบ คัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จำนวน ๒ เท่าของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชี สำรองให้ยกเลิก ทั้งนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ขาดคุณสมบัติตามที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไทรได้ประกาศรับสมัครไว้จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายศักดิ์ชาย ไชยธานี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหาร  
เป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)

\*\*\*\*\*

ที่	ชื่อ - สกุล	สรุปผลคะแนนแต่ละภาค		รวม คะแนน	ลำดับที่	หมายเหตุ
		ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข)	ภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค)			
		๑๐๐ คะแนน	๑๐๐ คะแนน	๒๐๐ คะแนน		คิดเป็นร้อยละ
๑	นางจุฑามาศ ทองอินทร์	๗๘	๘๔.๒๐	๑๖๒.๒๐	๑	๘๑.๑๐